

9 เรื่อง.....ห้ามเมาท์ กับเพื่อนร่วมงาน

นำเสนอเมื่อ : 23 ต.ค. 2552

เรื่องต้องห้ามในออฟฟิศที่ห้ามแชร์ เล่า หรือบอกต่อกับเพื่อนร่วมงาน เพราะว่ามันอาจจะมีผลเสียตามมาแบบคาดไม่ถึงได้

พื้นฐานของคนไทย มักเล่าเรื่องที่เราได้ไปประสบพบเจอมาให้เพื่อนๆ ฟังอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้อยู่ในสังคมที่แน่นแฟ้น ไม่เป็นตัวของตัวเองจนเกินไป ตามแบบฉบับของชาวตะวันตก แต่เมื่อเราได้เขามาทำงานที่มีเพื่อน และเม็ดเงินเป็นความคาบเกี่ยวระหว่างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน จึงมีการขอตกลงเล็กๆ เอาไว้ว่า เรื่องเล่านี้ ไม่ควรเมาท์หรือแชร์กับเพื่อนๆ เพราะมันจะสงรามากกว่าผลดีนะ

❌ **1. เก็บเงินเดือนเป็นความลับ** มันเป็นเรื่องระหว่างคุณ หัวหน้า และฝ่ายบุคคล คุณไม่ควรเก็บไปเล่าให้ใครฟัง เพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และคนอื่น ๆ อาจจะตั้งคำถามกับหัวหน้าหรือตัวคุณได้ ไม่วาคุณจะได้เงินเดือนมากน้อยเพียงใดก็ตาม

❌ **2. ประวัติการเจ็บป่วย** จริงอยู่ที่ไม่มีใครมาสนใจหรือว่า คุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง หรือว่าผ่าตัดครั้งสุดท้ายเมื่อไร แต่ทว่าเมื่อใดที่หัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานของคุณทราบ เขาสามารถคิดได้ว่า คุณเป็นบุคคลากรที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สบายสูง ไม่แข็งแรง อาจจะมอบหมายงานสำคัญให้คนอื่นแทน

❌ **3. ห้ามนินทาการเล** อยากจะเมาท์คนในออฟฟิศคุณต้องเมาท์กับคนอื่น ๆ นอกออฟฟิศ , ที่ไม่สามารถสาวมาถึงตัวคุณได้ เพราะเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญ ที่อาจจะทำให้คุณไม่สนิทใจกับเพื่อนร่วมงานอีกต่อไป รวมทั้งคนอื่นอาจฝังความคิดเกี่ยวกับนิสัยที่ไม่ดีของคุณไว้ในความทรงจำ

❌ **4. ตีบ่นเรื่องงาน** หยุดกับการพูดถึงงานของคุณในแนวทางที่ไม่สร้างสรรค์ เพราะอาจจะมีส่วนที่ไม่เข้าใจในงานของคุณ เอาไปพูดลบหลังว่า คุณไม่ชอบ และไม่ยินดีกับงานที่ทำอยู่ หากคุณอยากจะบ่นให้พูดกับคนที่ไว้ใจได้ เขาให้ถูกช่องทางดีกว่าที่จะบ่นไปโดยไม่ได้ดูทิศทางลม

❌ **5. ศาสนา และการเมืองห้ามคุย** อย่างที่เคยได้ยินกันว่ามีคนขัดแย้งกันระหว่างคุยเรื่องการเมือง จนถึงขนาดฆ่ากันตาย เชื่อพวกนี้เป็นเรื่องความเชื่อ และความศรัทธาส่วนบุคคล ถาจะเถียงกันเพื่อเอาชนะไม่วันจบสิ้น เปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าจะมองหน้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ติด

❌ **6. ข้อมูลส่วนตัวอย่าเล่าต่อ** เรื่องบางเรื่องก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้เพื่อนร่วมงานของคุณรู้ก็ได้ อย่างเช่น เงินเก็บ ยอดขาย การวางแผนมีลูก หรือข้อมูลอะไรก็ตามที่อาจจะส่งผลเสียมาถึงเราได้ โดยเฉพาะเรื่องเที่ยวหรือเวลา Hang Out ของคุณ ถาคุณเล่าเมื่อวันอาทิตย์ได้ไปปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยงมา เพื่อนคุณจะจับสังเกตว่าคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเพียงไร หาก你不บอกเขาก็คงไม่จับตามองเป็นพิเศษ

❌ **7. เก็บบ่นล้อท่างเพื่อนร่วมงาน** สาวๆ คนไหนเล่นบ่นล้อท่าง จงระวังให้ดี เพราะข้อมูลออนไลน์ของคุณ จะบอกได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสุข หรือความทุกข์ ยิ่งถาเพื่อนร่วมงานของคุณเขามาเห็นคุณเขียนไว้ว่า Today is so bad day. เขาสามารถเดาได้ว่า คุณไม่พอใจเรื่องอะไรในที่ทำงาน หรือไม่พอใจในตัวเขาที่เขามาร่วมงานกับคุณ การตีความแปรสภาพไปได้หลายแบบ ดังนั้นไม่ควรให้สังคมออนไลน์เขามาปะปนกับชีวิตการทำงานของคุณนัก

❌ **8. ตั้งกำแพงความสัมพันธ์** ไม่ว่าคุณกำลังมีเรื่องกับสามี หรือกำลังอินเลิฟกับหนุ่มข้างกายคนใหม่ อยู่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้น ผานเข้ามาให้ที่ทำงานของคุณ อย่างน้อยเมื่อเหตุการณ์เหล่านั้นเปลี่ยนไปแล้วเราไม่อยากพูดถึง เพื่อนๆ อาจจะให้ความเป็นห่วงและถามถึงเรื่องนั้นไม่เว้นวัน (ความจริงอาจจะอยากรูเรื่องราวตอนต่อไป) จนเหมือนว่าเรื่องภายนอกออฟฟิศส่งผลมาถึงการทำงานของเราด้วย

❌ **9. ปกปิดราคาสินค้า** ความจริงแล้วดูเหมือนไม่น่าจะต้องปกปิดอะไร , แต่เมื่อคุณซื้อของมาสักชิ้นแล้วบอกราคามันให้คนอื่น ๆ ฟัง เพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะคะเนได้ว่า คุณมีกำลังซื้อของขนาดนี้ อาจจะได้อะไรหรือเงินรายได้อื่นๆ มากกว่าพวกเขา ดังนั้นมีอะไรดีอย่าอวดเพื่อนในที่ทำงานกันขอครหา